



## **Tại sao Thánh Antôn thành Padua được miêu tả là đang bế Chúa Hài Đồng?**

Thanh Quảng sdb – (Renata Sedmakova – Aletea)

Hình ảnh phổ biến này làm nổi bật một trải nghiệm huyền bí độc đáo mà Thánh Antôn trải nghiệm trong cuộc đời của mình.

Bên cạnh Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Antôn thành Padua là vị thánh thường được diễn tả đang bế Chúa Hài Đồng.



## Tại sao thánh Antôn lại bế Chúa Hải Đồng?

Truyền thống này nói lên một trải nghiệm huyền bí mà Thánh Antôn đã có trong cuộc đời của ngài, được chứng kiến bởi một ân nhân đã cho vị thánh dòng Phanxicô này một nơi trú ở qua đêm. Câu chuyện đã được kể lại trong Cuộc đời của Thánh Antôn được xuất bản năm 1895.

Trong khi đi giảng qua vùng Limoges, một ân nhân ngoan đạo đã mời Thánh Antôn qua đêm nhà ông ấy... Ông dàn xếp cho thánh nhân một căn phòng tách biệt với người trong gia đình. Vào ban đêm, ông chủ ý hay tình cờ, khi đi ngang qua căn phòng của thánh nhân và ông thấy những tia sáng khác thường chiếu qua khe cửa. Ông tò mò muốn biết ánh sáng đó từ đâu, nên ông chầm chậm tiến đến cửa phòng thánh nhân. Ông thấy Thánh Antôn đang quỳ gối, như thể đang xuất thần, và đầy ngạc nhiên, đang chiêm ngưỡng và nịnh một trẻ thơ đẹp tuyệt trần, bé đang dịu dàng ôm lấy thánh nhân. Sau đó, người đàn ông biết, từ cuộc trao đổi cầu nguyện, vẻ đẹp siêu phàm đó chính là Chúa Giêsu Kitô, dưới hình dạng một đứa trẻ thơ, đã hiện ra với người tội tử trung thành của Ngài và ban đầy tràn trẻ niềm vui an bình cho người tội tử của Chúa.

Trải nghiệm huyền bí đó làm nổi bật sự đơn sơ như trẻ thơ của Thánh Antôn và sự trong sáng trong đức tin của ngài. Thánh nhân được biết đến qua những bài giảng sâu sắc và tình yêu cũng như sự quan tâm của ngài đối với người nghèo. Sự thánh thiện của ngài được biết đến rộng rãi trong toàn Giáo hội đến nỗi ngài đã được phong thánh chưa đầy một năm sau khi ngài qua đời.

Cuộc gặp gỡ này cũng gợi cho chúng ta lời Chúa Giêsu phán với các tông đồ: "Thật, Ta bảo cho các con hay nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời" (Ma-thêu 18:3).



*Tongue and Jaw of St. Anthony*

Thánh Antôn thành Padua đã nêu gương niềm tin yêu chân thành đó và thị kiến mà ngài có là một ân sủng đặc biệt nói lên sự kết hợp mật thiết của ngài với Thiên Chúa.

*Hai thánh tích được lưu trữ trong Vương cung thánh đường thánh Antôn ở Padua là lưỡi của Ngài không bị tan rữa và xương cằm của thánh nhân.*



*Vương Cung Thánh đờng kính thánh Antôn ở Padua, Ý*